

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 15 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ศาลออสเตรเลียสั่งห้ามวางจำหน่ายยาแก้ปวดนูโรเฟน</p> <p>ศาลในออสเตรเลียมีคำสั่งห้ามวางจำหน่ายยาแก้ปวด ยี่ห้อนูโรเฟน เนื่องจากมีข้อความระบุสรรพคุณที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด ศาลระบุว่ายาแก้ปวดเหล่านี้มีข้ออ้างสรรพคุณว่า สามารถบรรเทาอาการปวดเฉพาะประเภท เช่น ปวดศีรษะไมเกรน และปวดหลัง เป็นต้น แต่กลับมีตัวยาเหมือนกันทุกประการ และจากการตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีราคาแพงกว่ายาแก้ปวดแบบธรรมดาของนูโรเฟนถึงสองเท่าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ถูกศาลสั่งห้ามวางจำหน่ายครั้งนี้ ได้แก่ ยาบรรเทาอาการปวดหลัง Nurofen Back Pain, ยาบรรเทาอาการปวดประจำเดือน Nurofen Period Pain, ยาบรรเทาอาการปวดไมเกรน Nurofen Migraine Pain และยาบรรเทาอาการปวดศีรษะจากความเครียด Nurofen Tension Headache โดยศาลมีคำสั่งให้เก็บผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากชั้นจำหน่ายในออสเตรเลียภายใน 3 เดือน</p>	-	<p>มอบ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1</p> <p>PM ที่ 7 คบ.</p> <p>ตรวจสอบ</p>
นานาชาติ	<p>ผู้เชี่ยวชาญชี้การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของจีนได้รับความสนใจจากทั่วโลก</p> <p>นายเฉิง เฟิง ศาสตราจารย์ด้านสาธารณสุข ประจำมหาวิทยาลัยชิงเต่า เปิดเผยว่า การที่ประชาชนชาวจีนเริ่มมองหาบริการด้านการแพทย์จากต่างประเทศ เช่นเดียวกับการจับจ่ายใช้สอยและด้านการศึกษา ส่งผลให้สถาบันต่างชาติเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น</p> <p>ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า "ประชาชนชาวจีนมีฐานะร่ำรวยขึ้นและกำลังซื้อก็แข็งแกร่งมากขึ้น การขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์คุณภาพสูงในจีนอาจส่งผลให้สถาบันการแพทย์ต่างชาติเข้ามาหาผลประโยชน์ในตลาดจีนได้" โรงพยาบาลต่างชาติจะจ้างพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ เพื่อประสานงานกับผู้ป่วยชาวจีนจำนวนมาก ขณะเดียวกันสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งก็ได้ทำการโฆษณาเป็นภาษาจีน</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ไวน์วันละแก้ว แคล้วสมองเสื่อม</p> <p>นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ที่เดนมาร์ก บอกแนะนำผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมว่า ให้ลองดื่มเหล้าไวน์วันละ 1 แก้ว จะสามารถบรรเทาโรคลง ไม่ทำให้ถึงแก่ชีวิต เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่แตะเหล้า หรือดื่มจนเมา ปกติเฉพาะในอังกฤษชาติเดียว มีผู้ป่วยมากประมาณ 850,000 คน โดยเฉพาะมีการคาดหมายไว้ว่า จำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มมากขึ้น เกินกว่า 1,000,000 คน ในปี พ.ศ.2568 นี้ นักวิทยาศาสตร์ผู้ศึกษา ได้เปิดเผยว่า ตัวการของเหล้าไวน์ที่ช่วยทำให้อาการผู้ป่วยเบาบางลงนั้น ไม่ใช่เพราะแอลกอฮอล์ หากเป็นเพราะการได้พูดคุยสนทนากับผู้คนคอเดียวกันในร้านเหล้า ช่วยให้สมองยังคงแข็งแรงตั้งอยู่ทางด้านมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน ได้ให้ความเห็นว่า ผลการศึกษานี้ เป็นที่น่าสนใจและเป็นหลักฐานยืนยันว่า การดื่มเพียงเล็กน้อย ไม่ได้ให้โทษแก่สุขภาพอย่างใด และก็เห็นด้วยว่าตัวการอันแท้จริง ที่ช่วยเยียวยาโรคนั้น ไม่เชิงเป็นเพราะแอลกอฮอล์ เนื่องด้วยเคยมีหลักฐานอันแข็งแรงว่า การได้สนทนาพูดจากับผู้คน จะช่วยป้องกันสมองเสื่อมลงได้</p> <p>อย่างไรก็ดี วารสารการแพทย์อังกฤษ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า "ยังไม่สามารถที่จะสนับสนุนหรือคัดค้าน การดื่มเพียงสัณฐานประมาณของคนไข้โรคนั้น ในทางหนึ่งทางใดได้".</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 15 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	ทำวัคซีนป้องกัน ไรโซไวรัสเลือดออก ทางกรมเม็กซิโกได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันไรโซไวรัสเลือดออก ขนานแรกแล้ว ซึ่งปีหนึ่งๆ มีผู้เสียชีวิตประมาณ 100 กว่าราย จากตัวเลขขององค์การอนามัยโลก ปีหนึ่งๆ จะมีผู้ป่วยมากถึง 400 ล้านคน วัคซีนป้องกันไรโซไวรัสเลือดออกนี้ ผลิตโดยบริษัทเภสัชกรรมของฝรั่งเศส และได้ผ่านการอนุมัติแล้วจากชาติในเอเชียและละตินอเมริกา เกือบ 20 ชาติ นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามต่อสู้กับอุปสรรคเป็นเวลานาน ด้วยเหตุที่ว่า เชื้อไวรัสไรโซไวรัสเลือดออก มีอยู่ด้วยกัน 4 สายพันธุ์ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องคิดยาที่สามารถจะปราบได้ทั้ง 4 สายพันธุ์ ในการทดลองกับคนใน 15 ชาติ ได้พบว่าวัคซีนขนานนี้ สามารถป้องกันเด็กที่อายุเกิน 9 ขวบขึ้นไป จากโรคได้มากถึงร้อยละ 93.00	-	-
ประเทศ	สร.เผยอุบัติเหตุทางถนนรุนแรงขึ้น รุกแก้ไขความเสี่ยงในพื้นที่ทำต่อเนื่องตลอดปี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมต.กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์การความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยมีความรุนแรงขึ้น ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา พบว่าร้อยละ 59 ของผู้บาดเจ็บรุนแรง เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ สาเหตุจากขับรถเร็ว ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย และมีจุดเสี่ยง ทั้งต้นไม้ ป้าย เสาไฟข้างทาง เป็นต้น ข้อมูลจากโอมรณบัตรปี 2557 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูง 15,045 คน โดยทุกวันมี 40 ครอบครัวต้องสูญเสียสมาชิกและอีก 15 ครอบครัวต้องมีการเสียชีวิตผู้พิการ โดย 1 ใน 3 ผู้เสียชีวิตหรือพิการเป็นกำลังหลักครอบครัว สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละ 2.3 แสนล้านบาท ก.สาธารณสุขได้กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนน เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนในปี 2559 วางแผนการดำเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้ 1.ยกระดับการจัดการข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยเชื่อมโยงข้อมูลตายจาก 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ โอมรณบัตร ประกันภัย และ ตำรวจ 2.พัฒนาระบบบริหารจัดการในทุกระดับ 3.สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการ “ป้องกันความเสี่ยงหลัก หากจุดเสี่ยงจุดอันตรายในพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดละอย่างน้อย 5 จุดทุก 3 เดือน 4. พัฒนาการรักษาพยาบาล เพิ่มคุณภาพห้องฉุกเฉิน เปิดช่องทางด่วนรองรับผู้บาดเจ็บ เพิ่มคุณภาพงานการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุให้ได้มาตรฐานระดับสากล	สถานการณ์อุบัติเหตุ ปี 2558 พบการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าค่า Median 5 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ เดือน ม.ค.58 เป็นต้นมา แต่ อัตราตายลดลง	มอบยุทธศาสตร์ที่ 1,2 กำหนดจุดเสี่ยงในแต่ละอำเภอๆละ 5 จุด พร้อมทำแผนแผนผังร่วมกับภาคีเครือข่าย
ประเทศ	สร.ตั้งศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยประจำเขต เพื่อให้ผู้ป่วยส่งเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่แบบไม่จำกัด ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมต.กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้เร่งแก้ไขปัญหาการรับส่งต่อผู้ป่วยจาก รพช.ไป รพศ./รพท. ที่รับผู้ป่วยได้ค่อนข้างจำกัด โดยตั้งศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยประจำเขตสุขภาพทั้ง 12 เขตและกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดระบบส่งต่อที่เอื้อให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่ รพศ./รพท. เข้ารับการรักษาได้แบบไม่จำกัด (Unlimited) และมีระบบส่งกลับผู้ป่วย (Auto refer back) เมื่ออาการดีขึ้นไป รพช. ญาติยินยอม โดยศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยระดับเขต จะมีพยาบาลประจำตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยรับภาระการติดต่อหาโรงพยาบาลรับส่งต่อแทนโรงพยาบาลชุมชน ทั้งภายในจังหวัด เขตสุขภาพ ข้ามเขตสุขภาพ รวมทั้งโรงพยาบาลสังกัดอื่นๆ ทั้งรัฐและเอกชนที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้ ทั้งนี้ ได้ให้ทุกจังหวัดนำโปรแกรมไทยรีเฟอร์ มาเสริมระบบส่งต่อภายในจังหวัดและเขตสุขภาพ รวมทั้งใช้โปรแกรมไลน์ ในการช่วยเหลือกันระหว่างพี่น้องๆ ในรพ.ใหญ่และรพ.เล็ก ในการปรึกษาการรักษาผู้ป่วย	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 15 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>การแก้ปัญหาการทุจริต</p> <p>ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลไทย ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ร่วมมือกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 พ.ศ.2556-2560 อย่างเป็น รูปธรรมต่อเนื่อง ช่วยยกระดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศซึ่งขณะนี้อยู่ลำดับที่ 3 ใน 9 ประเทศอาเซียน ก.สาธารณสุข กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระสำคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ โดยใช้มาตรการ 3 ป 1 ค คือ ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย กำหนดเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงเพื่อ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ลดความเสี่ยงในการทุจริต มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่อง/ แจ้งเบาะแสทาง ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข หรือ ทางเว็บไซต์ https://www.stopcorruption.moph.go.th</p>	-	<p>มอบยุทธศาสตร์ที่ 3 PM ที่ 3 กฎหมายและตรวจสอบภายใน สร้างภูมิรู้ ภูมิธรรมให้กับจนท.</p>
ประเทศ	<p>สร.ปิ่น300,000อสม.นักจัดการสุขภาพคนพิการมืออาชีพ นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพและความยากลำบากของคนพิการ ที่พบมากอันดับหนึ่ง ได้แก่ การเดินขึ้นบันได ร้อยละ 49 รองลงมาคือการนั่งยองและการเดินบนทางราบ ในระยะ 50 ก้าว ร้อยละ 47 การมองเห็น ร้อยละ 28 และการลุกจากการนอนเป็นท่านั่งร้อยละ 25 นอกจากนี้ยังพบว่า มีประมาณ 3 แสนกว่าคนที่ใช้ชีวิตทำกิจวัตรส่วนตัวอย่างยากลำบาก โดยมี คนพิการเกือบ 10,000 คน ที่ไม่มีคนดูแลจำเป็นต้องเร่งให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการพ.ศ.2534 ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และอาชีพ ในปีงบประมาณ 2559 มีนโยบายเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดูแลคนพิการในชุมชนทั้งเขตเมืองและชนบทให้ครบทุกคน โดยได้จัดหลักสูตรอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม. ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด ให้มีศักยภาพเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน โดยทำหน้าที่เอกซเรย์ค้นหาคนพิการในชุมชน และส่งต่อให้หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อขึ้นทะเบียนและได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งด้านการศึกษา แรงงานและสุขภาพ</p>	-	-
ประเทศ	<p>ไทยเลิกบุหรี่ 4 ล้านคน ผลสะท้อนขึ้นภาษียาสูบ "ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ" เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ 10 ครั้ง โดยการขึ้นภาษียาสูบครั้งสุดท้าย พ.ศ.2555 ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2557 ไทยมีอัตราการสูบบุหรี่ 11.4 ล้านคน เป็นเพศชาย 10.7 ล้านคน หรือร้อยละ 40.5 มีนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น 2 แสนคน โดยหนึ่งแสนคนมีอายุต่ำกว่า 17 ปี ทั้งนี้ ผลการขึ้นภาษี 6 ครั้ง ระหว่าง ปี 2536-2549 ทำให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลง 4 ล้านคน ร้อยละ 60 ของการลดลงเป็นผลจากการขึ้นภาษีบุหรี่ สำหรับการรณรงค์ให้ยาเลิกบุหรี่อยู่ในบัญชียาหลัก ขณะนี้โครงการพัฒนาบัญชียาหลักได้เห็นชอบแล้ว โดยกำหนดว่าจะต้องควบคุมการใช้ยาที่รัดกุม ชัดเจน มีระบบในการติดตาม และประเมินผลหลังการรักษา ซึ่งเมื่อยาอยู่ในการควบคุมของโรงพยาบาล การเข้าถึงบริการมีความสะดวกจะช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการต่อสู้กับอาการติดบุหรี่ได้</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 15 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สสส.แนะ6ข้อปฏิบัติกินปีใหม่ให้สุขภาพดี เน้นผักผลไม้ ลดหวานมันเค็ม อาหารสะอาด ประหนึ่งต้มมากกว่าทอด</p> <p>นายสง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย) กล่าวว่า การรับประทานอาหารในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีข้อควรปฏิบัติ 6 ข้อ ดังนี้ 1.เน้นผักผลไม้ สลัดในอาหารไทย อย่างเมนูน้ำพริก ผักสด ผักลวกเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก 2. หันมากินข้าวกล้องแทนข้าวขาว 3. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ 4. ลดอาหารรสมัน หวาน เค็ม กินอาหารด้วยสูตร 6:6:1 นั่นคือ กินน้ำตาลไม่เกินวันละ 6 ช้อนชา กินไขมันไม่เกินวันละ 6 ช้อนชา และกินเกลือไม่เกินวันละ 1 ช้อนชา 5.กินอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน ล้างผักให้สะอาด ประุงสุก ไม่กินสุกๆ ดิบๆ เลี่ยงอาหารที่อาจมีการปนเปื้อนสารกันบูด เชื้อรา และ 6.ลดและงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ควรดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเมาต้องไม่ขับ นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงชนิด หรือประเภทของอาหาร ควรเน้นอาหารประเภทนี้ ต้ม มากกว่าทอดหรือผัด และปริมาณของอาหารที่รับประทาน ควรรับประทานให้เหมาะสมพออิ่ม</p>	-	<p>มอบยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 9 และ พบส.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สื่อสารความเสี่ยง เดิมภูมิปัญญา ภูมิธรรม ทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆเช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชน และsocial network</p>
ภูมิภาค	<p>คุมเข้มกระเช้าของสด 3 วัน-แห้ง 6 เดือน สั่ง 50 เขตสุ่มตรวจกระเช้าปีใหม่</p> <p>นายชจิต ชีวานิชย์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (สนอ.กทม.) แถลงข่าวกระเช้าของขวัญปีใหม่ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ หลักเกณฑ์สำคัญในปีนี้อาทิ สินค้าต้องมีระยะเวลาก่อนหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน ยกเว้นสินค้าอาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศในกลุ่มของบิสกิต คุกกี้ ซีเรียล และช็อกโกแลต หากผู้บริโภคไม่พอใจในคุณภาพสินค้า สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ภายในวันที่ 29 ก.พ. 59 ส่วนกระเช้าประเภทผัก และผลไม้ ต้องแสดง วัน เดือน ปี ที่บรรจุลงกระเช้าและตั้งกระเช้ารอจำหน่ายไม่เกิน 3 วัน กระเช้าที่จัดต้องปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยกทม.จะสุ่มตรวจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างเดือนธ.ค.-ก.พ. 59</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>กทม.ย้ำ 'ไม่มีทาง' อัฟเกรดศูนย์สาธารณสุขเป็น รพช.</p> <p>นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ข้อเสนอของกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพฯ ที่เรียกร้องให้ยกระดับศูนย์สาธารณสุขของ กทม. 68 แห่ง ให้เป็นโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เพราะ กทม.คงไม่มีงบประมาณขนาดนั้น ที่สำคัญต้องดูในภาพรวม เพราะแม้ยกระดับเป็น รพช.ได้ แต่เมื่อต้องรักษาโรคหรือมีการผ่าตัดที่ซับซ้อนเกินศักยภาพ ทาง รพช.ก็ต้องส่งต่อไปให้ รพ.ที่ใหญ่กว่าอยู่ดี</p>	-	-

 ข้อบ ทราบ

 ขอบพบ ลงนัด

 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

 ดำเนินการ

 ประสาน



สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

15 ธ.ค. 2558